

Số: /KH-SCT

Lai Châu, ngày tháng 6 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2025, giai đoạn 2025-2027 của ngành Công Thương Lai Châu

Thực hiện Công văn số 2307/UBND-KTN ngày 18/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Công văn số 3635/BTNMT-KHTC ngày 06/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 1581/STNMT-MTK ngày 18/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, Sở Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2023 VÀ NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện năm 2023 và năm 2024

- Hàng năm, triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời các chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ môi trường thông qua hoạt động hưởng ứng các sự kiện môi trường như: Ngày quốc tế đa dạng sinh học, ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... đến cán bộ, công chức, viên chức và lao động ngành Công Thương. Hình thức và phương pháp tuyên truyền chủ yếu thông qua cổng thông tin điện tử của Sở; lồng ghép vào các hội nghị, hội thảo, chương trình, kế hoạch, các đợt thanh tra, kiểm tra của ngành... Tính đến thời điểm hiện tại, 100% cán bộ, công chức, viên chức và trên 85% lao động ngành đã được tuyên truyền về các chính sách, pháp luật cũng như các biện pháp bảo vệ môi trường.

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về môi trường ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh: Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 42/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương. Thường xuyên rà soát, đề nghị cấp mới tài khoản truy cập và đôn đốc các doanh nghiệp

thực hiện truy cập, khai báo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm tại website cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương tại địa chỉ: <http://moitruongcongthuong.vn>. Tính đến thời điểm hiện tại, có 7/7 doanh nghiệp thuộc đối tượng phải khai báo cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương đã thực hiện truy cập, cập nhật đầy đủ thông tin của doanh nghiệp, khai báo về công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị hoạt động trong ngành được lồng ghép vào các đợt thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của Sở, cụ thể: Năm 2023 tổ chức lồng ghép kiểm tra nội dung môi trường vào 01 cuộc thanh tra⁽¹⁾, 04 cuộc kiểm tra⁽²⁾ đối với các đơn vị hoạt động thuộc lĩnh vực thủy điện, sử dụng và bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, kinh doanh xăng dầu; 6 tháng đầu năm 2024 tổ chức 02 cuộc kiểm tra⁽³⁾ đối với các đơn vị sở hữu điểm kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ. Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ về môi trường, tuân thủ các quy định về xử lý nước thải, rác thải tại nơi sản xuất, kinh doanh; tuy nhiên, vẫn còn đơn vị chưa thực hiện đúng theo các nội dung về bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác đã ký kết trong Quy chế phối hợp giữa hai Sở, cụ thể: Định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường của ngành Công Thương; tham gia đầy đủ các Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường/Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường đối với các dự án trong lĩnh vực Công thương; thường xuyên tham gia, góp ý đối với các văn bản về lĩnh vực bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường/Sở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo.

2. Công tác giải ngân nguồn vốn sự nghiệp môi trường của ngành

Năm 2023-2024, Sở Công Thương không được phân bổ nguồn ngân sách

⁽¹⁾ Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng thủy điện đối với 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

⁽²⁾ Kiểm tra việc đảm bảo các điều kiện hoạt động và các nội dung trong Giấy phép hoạt động điện lực của 6 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với điểm bán xăng dầu quy mô nhỏ của 02 doanh nghiệp; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với 12 đơn vị tại một số dự án thủy điện, đường giao thông và một số mỏ khai thác đá trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu đối với chủ đầu tư 42 công trình thủy điện đang vận hành phát điện trên địa bàn tỉnh.

⁽³⁾ Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với một số điểm kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ của Công ty TNHH MTV xăng dầu Đại Minh trên địa bàn huyện Sơn Hồ và các điểm kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ trên địa bàn huyện Mường Tè.

sự nghiệp môi trường, việc chi trả cho công tác bảo vệ môi trường của ngành được thực hiện từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị.

3. Đánh giá chung

a. Kết quả đạt được

Triển khai thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, quán triệt các nội dung liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của ngành; lồng ghép kiểm tra kịp thời các nội dung bảo vệ môi trường vào các đợt thanh, kiểm tra chuyên ngành; nhận thức về trách nhiệm và việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường của các doanh nghiệp ngành Công Thương dần được nâng cao.

b. Hạn chế

Công tác tuyên truyền có nhiều thuận lợi, ý thức của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành đã được nâng cao nhưng chuyển biến thành hành động thực tiễn còn hạn chế, việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường còn mang tính hình thức.

Trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép để thực hiện dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại dẫn đến khó khăn cho các cơ sở có phát sinh chất thải nguy hại trong việc thực hiện hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2025, GIAI ĐOẠN 2025-2027

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tất cả các cơ sở hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại thuộc lĩnh vực ngành quản lý thực hiện lập hồ sơ về môi trường theo đúng các quy định hiện hành.

2. Tăng cường kiểm tra các quy định về bảo vệ môi trường của các chủ đầu tư công trình thủy điện, cửa hàng xăng dầu, khí hóa lỏng... vào các nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của Sở.

3. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các văn bản theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, các phòng: Quản lý Công nghiệp, Quản lý Thương mại, Quản lý Năng lượng, Thanh tra Sở, Văn phòng

Sở, Trung tâm Khuyến công và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Giao phòng Quản lý Công nghiệp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tham mưu báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Xuân Tiến